

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๕/ ๘๒๘๒



สำนักงานประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสอบถามความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ส. ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๐๗.๐๑/๒๕๓๔๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ขอให้สำนักงานประมาณให้ความเห็นต่อการดำเนินโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายประเทศ ดังนี้

๑. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	จำนวน	๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท
๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	จำนวน	๘,๐๓๖,๑๒๐ บาท
๓. ราชอาณาจักรกัมพูชา	จำนวน	๓,๔๖๓,๙๑๐ บาท
๔. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	จำนวน	๒,๒๑๙,๙๗๐ บาท

โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ รวมทั้งยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อควบคุมปัญหาเสพติดในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง แต่โดยที่แต่ละประเทศมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอและขาดปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเสพติด ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่สำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการปราบปรามยาเสพติด งบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติ แหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ จำนวน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้แล้ว โดยให้สำนักงาน ป.ป.ส. นำเรื่องดังกล่าว เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนก่อนดำเนินโครงการ สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายและเบิกจ่าย งบประมาณ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า ความมั่นคง และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกมิติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้ เห็นควรที่สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความสำคัญกับการสร้างกลไก หรือระบบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งเพื่อให้มีข้อมูล ประกอบการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการของภาครัฐที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๒

โทร. ๐๙ ๕๔๘๘ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th